

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**

Số: 172 /2012/CV-GTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

"Giải trình công văn số 626/2012/SGDHCM -

TP.Tuy Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>15744</u>
	Ngày: <u>02/05/12</u>

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Thưa Quý vị,

Trước tiên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo xin gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Sở đã dành cho chúng tôi trong thời gian qua.

Liên quan đến yêu cầu giải trình của Quý sở về một số vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Công ty Cổ phần Thuận Thảo có ý kiến giải trình các nội dung như sau:

➤ **Về thuyết minh tài sản ngắn hạn khác:**

Theo Báo cáo tài chính năm 2011, Tài sản ngắn hạn của Công ty bao gồm các khoản tiền tạm ứng thực hiện công việc của nhân viên Công ty, chi tiết như sau:

- Tạm ứng của nhân viên: bao gồm các khoản tạm ứng để phục vụ cho các việc: đi công tác, mua vật tư, hàng hóa, trang thiết bị...
- Đối với các bộ phận: là Công ty tạm ứng cho các bộ phận khoản tiền này để các bộ phận cho nhân viên thực hiện các công việc đi mua hàng, thanh toán trước chi phí cho các chuyến xe...

Tất cả các khoản ứng này đều được hoàn ứng sau khi các nhân viên hoàn tất chứng từ.

➤ **Giao dịch với các bên liên quan: Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn**

- Về pháp lý: Công ty Cổ phần Thuận Thảo và Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn là 02 pháp nhân không có quan hệ liên quan gì với nhau. Cả 02 Công ty có cùng điểm chung là đều do Bà Võ Thị Thanh nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là cổ đông lớn nhất.
- Về hoạt động kinh doanh thì hai Công ty chỉ là đối tác sử dụng dịch vụ qua lại lẫn nhau.

➤ **Lý do không có báo cáo bộ phận trong Thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011:**

Do tất cả các chi nhánh của Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức hạch toán phụ thuộc, tại các bộ phận là chỉ theo dõi doanh thu và giá vốn. toàn bộ số liệu này đều tập hợp về trên Tổng Công ty để hạch toán từ doanh thu, giá vốn của bộ phận, cũng như hạch toán toàn bộ các chi phí khác có liên quan như chi phí trả trước, chi phí khấu hao, chi phí tài chính... Vì vậy, thông tin thuyết minh về Báo cáo tài chính bộ phận trong Thuyết minh báo cáo tài chính chỉ được công bố các số liệu về Doanh thu, Giá vốn năm 2011 của từng bộ phận.



Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty Cổ phần Thuận Thảo về các nội dung mà Quý Sở còn vướng mắc và yêu cầu giải trình rõ thêm thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thuận Thảo.

Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT



*Văn Nam Hải*

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO



*Võ Thanh Hoàng Chương*

